

# Giao dịch phái sinh “thả ga” không phí tại VPBankS

23:19 17/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**VPBankS mới đây tích hợp việc giao dịch các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trên app NEO Invest với miễn phí giao dịch không giới hạn thời gian và số lượng hợp đồng.**

Hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đang khẳng định vị thế của ngân hàng mẹ cũng như các công ty con trong các lĩnh vực công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Chỉ sau 2 năm là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái tài chính VPBank, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã đạt những bước tiến vượt bậc về nguồn vốn, thị phần, sản phẩm.



*VPBankS đang triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi khủng như miễn phí giao dịch cơ sở, phái sinh và margin 8,6%/năm.*

Với nền tảng vốn điều lệ thuộc топ đầu thị trường, đạt 15.000 tỷ đồng, VPBankS nhanh chóng lọt vào топ 10 công ty có dư nợ margin lớn nhất thị trường. Cùng với đó, công ty đã nhanh chóng hoàn

thiện dải sản phẩm để đáp ứng toàn bộ các nhu cầu của nhà đầu tư, bao gồm cả sản phẩm phức tạp như chứng khoán phái sinh.

VPBankS mới đây đã chính thức tích hợp giao dịch chứng khoán phái sinh (với tên gọi eFuture) trên hệ thống NEO Invest. Đồng thời với việc bổ sung sản phẩm mới, VPBankS cũng tung ra chương trình khuyến mãi miễn phí giao dịch (không bao gồm phí trả Sở) không giới hạn thời gian và số lượng với các hợp đồng phái sinh chỉ số VN30.

Các hợp đồng giao dịch phái sinh không chỉ là công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu, mà còn mang lại cơ hội sinh lời lớn nhờ tỷ lệ đòn bẩy cao. Với việc thị trường chứng khoán duy trì sự giằng co trong biên độ 1.200 - 1.300 điểm trong thời gian dài, giao dịch phái sinh là phương án được nhà đầu tư hướng tới do tránh được rủi ro thời gian chờ cổ phiếu về tài khoản "T+2".

Với nhà đầu tư thường xuyên giao dịch phái sinh như một phương pháp quản trị rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận tức là dùng số lượng hợp đồng tương ứng với danh mục chứng khoán cơ sở, chính sách miễn phí của VPBankS giúp tiết kiệm lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng tháng.

Mặc dù thị trường chứng khoán phái sinh được vận hành từ năm 2017, hiện chỉ có khoảng 30% công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ này do yếu tố phức tạp về mặt công nghệ cũng như phải đáp ứng vốn điều lệ để được cấp phép.

Chia sẻ về chiến lược miễn phí giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, đại diện VPBankS cho biết chính sách này không chỉ giúp nhà đầu tư giảm chi phí và tăng cường thanh khoản, mà còn thu hút lượng lớn khách hàng mới. Điều này đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh cho VPBankS, giúp gia tăng doanh thu từ các dịch vụ bổ trợ và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

### **Tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí mỗi tháng với VPBankS**

VPBankS hoàn thiện toàn bộ dải sản phẩm từ chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh và sản phẩm dành hỗ trợ cho nhà đầu tư thụ động như các danh mục đầu tư mẫu ePortfolio và việc hợp tác với Công ty Quản lý quỹ hàng đầu để phân phối các chứng chỉ quỹ trên nền tảng NEO Invest.

Đồng thời, công ty tập trung phát triển nền tảng giao dịch thông minh, trải nghiệm đơn giản nhưng được tích hợp dải sản phẩm tài chính và dịch vụ tư vấn đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Điều này thể hiện qua việc app NEO Invest đạt giải thưởng “Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất” và ePortfolio được vinh danh tại hạng mục “Sản phẩm danh mục đầu tư xuất sắc nhất năm 2024”.



VPBank Securities  
**eFuture**  
PHẢI SINH THẦN TỐC  
**0 PHÍ**  
VÔ THỜI HẠN

Miễn phí giao dịch | Đặt lệnh thần tốc | Trải nghiệm dễ dàng

www.vpbanks.com.vn

*VPBankS miễn phí giao dịch không giới hạn thời gian và số lượng hợp đồng tương lai chỉ số VN30.*

Ngoài việc cung cấp đầy đủ các sản phẩm tài chính cho mọi nhu cầu của nhà đầu tư, VPBankS cũng đang triển khai hàng loạt các chương trình ưu đãi chưa từng có nhằm tối ưu chi phí cho các “chúng sĩ”. Cụ thể, công ty triển khai gói ưu đãi lãi suất cho vay ký quỹ (margin) với chỉ 8,6%/năm và hạn mức lên tới 5 tỷ đồng cho mỗi nhà đầu tư so với chỉ dưới 1 tỷ đồng của các chương trình ưu đãi tương tự trên thị trường. Chương trình ưu đãi chưa từng có này áp dụng cho các khách hàng mở mới tài khoản tại VPBankS từ 26/8/2024; hoặc khách hàng không phát sinh giao dịch từ 20/05/2024 tới 20/08/2024 và có giá trị tài sản ròng dưới 3 triệu đồng.

Đây là mức lãi suất thấp chưa từng có mà VPBankS dành cho các nhà đầu tư, đồng thời cũng thấp hơn từ 35 - 60% so với thị trường (khảo sát từ 11,5% - 14%/năm). Mức lãi suất này thậm chí còn thấp hơn cả mức lãi suất cho vay có tài sản đảm bảo ở các ngân hàng, xung quanh mức 9%/năm.

Tạm tính, nếu lãi suất margin chỉ ở mức 8,6%/năm với hạn mức 5 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể tích

kiệm được 22,5 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng, tương ứng tiết kiệm gần 68 triệu đồng cho quý cuối năm 2024. Đây được coi như khoản lợi nhuận không nhỏ - giúp các “chứng sĩ” đẩy cao hiệu suất để chiến thắng thị trường.

Như vậy, VPBankS đang miễn cả phí giao dịch cơ sở cho tài khoản mở mới và miễn phí giao dịch chứng khoán phái sinh với mọi tài khoản. Để tận hưởng các ưu đãi và trải nghiệm giao dịch dễ dàng trên app NEO Invest, nhà đầu tư có thể mở tài khoản trực tuyến chỉ với chưa tới 3 phút tại đây: <https://vpbanks.onelink.me/XNEk/rhhhyt1s>.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/giao-dich-phai-sinh-%E2%80%9Ctha-ga%E2%80%9D-khong-phi-tai-vpbanks>